



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
5 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, js100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, TNN, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 28 ม.ค. มีผู้ป่วยรายใหม่ 809 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 796 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 13 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 22,058 ราย รักษาหายเพิ่ม 797 ราย รวมรักษาหาย 14,798 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 7,181 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมคงเดิม 79 ราย

-ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบบริการฯ 45 ราย พบใน จ.สมุทรสาคร 36 ราย เป็นชาวเมียนมา 24 ราย คนไทย 12 ราย ส่วนการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 751 ราย พบใน จ.สมุทรสาคร 750 ราย เป็นชาวเมียนมา 549 ราย และคนไทย 201 ราย กทม.ได้ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนติด จ.สมุทรสาคร โดย 5 เขตที่พบติดเชื้อสะสมต่อประชากรแสนคนมากที่สุด คือ บางขุนเทียน 21.7 ภาษีเจริญ 38.9 บางพลัด 29.6 บางรัก 29.0 และธนบุรี 24.3 ทั้งนี้การค้นหาเชิงรุกในโรงงานและพื้นที่โดยรอบใช้วิธีใกล้เคียงกับ จ.สมุทรสาคร เช่น ภาษีเจริญ มีโรงงาน 11 แห่ง สุ่มตรวจ 1,721 ราย ติดเชื้อ 26 ราย บางบอน 24 แห่ง ตรวจ 4,571 ราย ติดเชื้อ 8 ราย บางขุนเทียน 25 แห่ง ตรวจ 6,772 ราย ติดเชื้อ 12 ราย รวมโรงงาน 84 แห่ง ตรวจ 7,485 ราย ติดเชื้อ 46 ราย

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, thailandplus, acnews, thebankokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. พร้อม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สร. และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รับมอบหน้ากากอนามัยซีพี 30,000 ชิ้น และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน 83,200 แพ็ค จากนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และขอบคุณเครือข่ายซีพี-ซีพีเอฟ ที่ดำเนินโครงการ “CPF ส่งมอบอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19” ช่วยสนับสนุนภารกิจของภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, thailandplus, thaigov)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. นำผู้คณะบริหาร สร. ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ใน รพ.สนาม วัฒนาแพคทอรี่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บ.วัฒนาแพคทอรี่ สนับสนุนพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งรพ.สนาม 1,500 เตียง รองรับแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อโควิด 19 โดยอยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินงานตามมาตรการ Bubble & Seal เพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สร. ลงพื้นที่สถานศึกษาใน อ.แม่สอด จ.ตาก และผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยใช้กรอบ 6 มิติดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับเด็กวัยเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, สยามรัฐ, INN, newtv)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด 19 มีแนวโน้มดีขึ้น การติดเชื้อสัปดาห์นี้ลดลงเหลือ 13 จังหวัด ส่วนวันนี้มีการติดเชื้อเพียง 5 จังหวัด แต่ทุกจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังโรคโควิด 19 แม้จะไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 7 วันแต่ต้องเฝ้าระวังผู้ที่มีการเข้าชายสอบสวนโรคและมีประวัติเสี่ยง สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องศึกษามาตรการของจังหวัดปลายทาง

-กรณีกลุ่มก้อน จ.มหาสารคาม วันนี้ยังไม่พบการติดเชื้อใหม่แต่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตัวต่อไปเพื่อสังเกตอาการอย่างเข้มข้น ส่วน จ.สมุทรสาคร ได้เปลี่ยนจากการกักกันเฉพาะในที่พักตามระยะวันที่กำหนด เป็นการเชื่อมโยงกับที่ทำงานและที่พัก จำกัดวงให้อยู่ใน 2 ที่ และควบคุมเส้นทาง โดยแยกคนทำงานในสถานประกอบการเป็นกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแล้วและกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ชีววงให้อยู่ในพื้นที่ ลดกิจกรรม ลดสัมผัสกับชุมชนอื่น เพื่อให้โรงงานและพนักงานยังทำงานต่อไป ซึ่งขณะนี้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ต้องดูมาตรการของคกก.โรคติดต่อจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ChiangmaiNews)

-นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาธิเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำช่วงเทศกาลตรุษจีนอาจมีการรวมญาติ พบปะสังสรรค์กับคนในครอบครัว ต้องเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการของสร. ยกการ์ดสูง คัดกรองสกัดโควิด 19 ลดความเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา โฆษกกรมอนามัย เชิญชวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษาหายแล้วบริจาคพลาสมา โดยคุณสมบัติผู้บริจาค 1.รักษาหายแล้ว พำนักในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2.ออกจากรพ.แล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน ต้องมีใบรับรองผลตรวจว่าเป็นลบ 3.ออกจากรพ.และกักตัวที่บ้านครบ 28 วัน 4.อายุ 18-60 ปี น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 55 กิโลกรัมขึ้นไป 6.สุขภาพแข็งแรงดี โดยลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อนัดหมาย คัดกรองรายละเอียดในภายหลัง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-นพ.รเมศ วิไลรัตน์ รอง นพ.สสจ.ตาก แถลงว่า ประชาชนสนใจติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 มากขึ้น นับแต่มีพยาบาล รพ.แม่สอดป่วยโรคโควิดจนถึงขณะนี้ อ.แม่สอด ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ต้องยกมาตรการควบคุมสูงสุดในส่วนที่มีการแพร่ระบาด สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาล 16 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก 5 แห่ง ได้ปิดเรียนตั้งแต่ 1 ก.พ.เป็นต้นมา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-ทีมสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร สระบุรี แม่ฮ่องสอน น่าน อุบลราชธานี ตรัง ภูเก็ต อุตรดิตถ์ และทีม ศปคม. พร้อมทีมเจ้าหน้าที่รถเก็บตัวอย่างชีววิทยารักษาทางาน ยังคงค้นหาเชิงรุกเพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด 19 ใน จ.สมุทรสาคร อย่างต่อเนื่อง วันนี้ตั้งเป้าหมาย 3,750 ราย

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผย ก.การอุดมศึกษา ได้สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19 โดยเก็บข้อมูล 77 จังหวัด 72,626 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค. พบว่า ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือและโน้ตบุ๊ก เป็นการสอนออนไลน์ 48.44% สอนทั้งออนไลน์และห้องเรียน 29.74% สอนในห้องเรียนทั้งหมด 20.84% และอื่นๆ 0.98% ที่ประชุมศบค.ชุดเล็กเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องปรับการเรียนการสอนในลักษณะปิดๆ เปิดๆ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ และการเว้นระยะห่างที่ดีที่สุด ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ต้องระมัดระวังเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ผ่านอาหาร การพบปะรวมตัวกันภายในครอบครัว การจับจ่ายซื้อของไหว้ การไหว้เจ้า ต้องรักษาระยะห่างหรือพบกันออนไลน์ รวมถึงใช้อั่งเปาออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ต้องรอดูสถานการณ์ จ.สมุทรสาคร อีกครั้งว่าจะสามารถเปิดเรียนได้หรือไม่ แต่ขณะนี้รองผู้ว่าฯ ได้มีคำสั่งขยายเวลาปิดสถานศึกษาในพื้นที่เป็น 1-28 ก.พ. ส่วนพื้นที่สีแดง คือ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ต้องรอประเมินอีกครั้งวันที่ 15 ก.พ. ว่าจะกลับมาเปิดเรียนในโรงเรียนได้หรือไม่ ทั้งนี้ ต้องดูจำนวนผู้ติดเชื้อช่วงที่ผ่านมาด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ผบ.ทบ. แถลงถึงการสนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาโควิด 19 ว่า ทบ.ยังคงดูแลเรื่องการบริการจัดการพื้นที่ควบคุมเข้มข้นสูงสุด คือ จ.สมุทรสาคร รวมถึงเตรียมพร้อมเตียงสนามที่สำรองในคลังกรมสรรพาวุธทหารบก ประมาณ 6,000 เตียง ซึ่งได้สนับสนุนไปที่รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร กว่า 3,000 เตียง ส่วนจังหวัดอื่นๆ ได้ให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดเตรียมไว้ ขึ้นอยู่กับ สธ.ว่าจะใช้พื้นที่ใดเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก ก.การต่างประเทศ แถลงว่า ขณะนี้มีคนไทยเดินทางกลับจากเมียนมาทั้งทางอากาศและทางบก 2,130 คน ส่วนคนไทยที่ยังอยู่ในเมียนมามี 356 คน แบ่งเป็น ประสงค์จะกลับไทย 137 คน และยังไม่ประสงค์กลับไทย 219 คน สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้ติดต่อสอบถามความเป็นอยู่และติดตามกับชุมชนไทยอย่างใกล้ชิด ทราบว่ายังคงดำเนินชีวิตตามปกติ และยังไม่มียุทธกิจหรือการลงทุนของไทยได้รับผลกระทบ ส่วนจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-เมียนมา ทั้ง 6 จุด เปิดให้ผู้ได้รับอนุญาตและสินค้าผ่านได้ตามปกติ รวมถึงสนามบินทั่วประเทศเมียนมาเปิดทำการตามปกติ โดยยังต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ แจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ให้งดรับกิจนิมนต์ไปในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดเนื่องจากพบพระสงฆ์วัดใน จ.นนทบุรี ติดโควิด 19 แล้ว 4 รูป ยืนยันพระสงฆ์ต้องได้เงินเยียวยาโควิดด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, mco

-บ.ขนส่ง จก. ย้ำพนักงานปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T และจัดพิมพ์ QR Code ให้ผู้โดยสารเช็คอิน-เช็คเอาท์ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารควบคู่กับการใช้แอปฯ หมอชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปฯ ได้ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนทุกเส้นทาง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, บ้านเมือง)

-ผู้ว่าฯ มหาสารคาม เผยผลตรวจเชิงรุกในมหาสารคาม 4,144 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ สั่งการให้ส่วนราชการในจังหวัดใช้กลไก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และ อสม. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนในหมู่บ้าน 100% หากพบมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาฯ ต้องส่งตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ทันที พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ "D-M-H-T-T" โดยเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, สยามกีฬา, แนวหน้า

-ผู้ว่าฯ กทม. เผย ได้ยกเลิกการจัดงานตรุษจีนเยาวราช เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-จ.ภูเก็ต มีการผ่อนคลายเป็นเรื่องการเดินทางเข้าจังหวัดตั้งแต่ 1 ก.พ. โดยยกเลิกกระบวนการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ไม่ต้องวัดอุณหภูมิ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยังตรวจผู้เดิน-ทางเข้าออก จ.ภูเก็ต อย่างต่อเนื่อง ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติตามมาตรการ สธ.

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ผู้ว่าฯ ลำพูน เผย ไม่พบผู้ติดเชื้อ 28 วันแล้ว ผู้ป่วยสะสมคงเดิม 2 ราย ซึ่งรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว จังหวัดเริ่มผ่อนคลามาตรการเพิ่มเติม และเตรียมพร้อมแผนจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชน

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

-ผู้ว่าฯ พังงา เผย ไม่พบผู้ป่วยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 297 วัน เป็นผลมาจากการปฏิบัติตามมาตรการ Scan Seal & Clean โดยตั้งด่านตรวจคัดกรองในอำเภอต่าง ๆ พร้อมเข้มงวดการเดินทางของประชาชนที่มาจากจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียและผู้เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย รวมถึงผู้ที่ลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติ

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.วัคซีน Sputnik V ของรัสเซียน่าสนใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, มติชน, บ้านเมือง

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ข้อมูลการศึกษาระยะที่ 3 วัคซีน Sputnik V ของรัสเซีย ซึ่งเผยแพร่ในวารสาร Lancet มีประสิทธิภาพสูงถึง 91.6% โดยเป็นวัคซีนชนิด Viral Vector เช่นเดียวกับ AstraZeneca ได้ขึ้นทะเบียนให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้ว 17 ประเทศ และให้ทะเบียนแบบปกติ 1 ประเทศ ราคาที่ประกาศบนหน้าเว็บฯ บริษัทไม่เกิน 10 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับการต่อรอง เป็นวัคซีนที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่ง

2.การฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnthailand

-นพ.มณูญ ลิขสงวนวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความว่า การระบาดครั้งนี้แรงงานต่างชาติน่าจะเข้ามาที่ จ.สมุทรสาคร เป็นต้นตอกระจายเชื้อโควิดให้คนไทย การปิดสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ของคนไทยจึงได้ผลน้อยกว่าครั้งที่แล้ว ประเทศไทยมี 2 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 ต้องตรวจเชิงรุกแรงงานเมียนมาทุกคน อย่างน้อย 3 แสนคน ถ้าพบว่าติดเชื้อต้องกักตัวในรพ.สนาม 10-14 วัน ซึ่งต้องเร่งเพิ่มเตียงรพ.สนาม ทางเลือกที่ 2 เมื่อไทยมีวัคซีนป้องกันโควิด ต้องรีบฉีดแรงงานต่างชาติ จ.สมุทรสาคร ทุกคน จะใช้งบประมาณในการฉีดน้อยกว่าและน่าจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อให้คนไทยได้ดีกว่าวิธีแรก และยังแสดงให้เห็นถึงความมีมนุษยธรรมของคนไทย และถึงแม้แรงงานต่างชาติทุกคนรวมทั้งคนไทยจะได้รับวัคซีนแล้ว ก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างกันอีกนาน

3.คณะนิติฯ มธ. ยกเลิกสอบตรง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-จากกรณีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีรอบ 3 แอดมิชชัน 1 และแอดมิชชัน 2 โดยยกเลิกแอดมิชชัน 1 ของทั้งศูนย์รังสิตและลำปาง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เนื่องจากหลายคนไม่ได้สมัครสอบและจะหมดโอกาสได้เรียน ทำให้ รศ. ดร.มนูญ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ถ้ามีผู้สมัครสอบวิชาเฉพาะ (สอบตรง) ของ นิติ มธ. 4,000 คน จะจัดสอบในห้องอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิดมากที่สุด อยากฟังความคิดเห็น

4.ข่าวปลอมพบลูกตำรวจ สภ.แมริม ติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สปริงนิวส์

-กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีการส่งต่อข้อมูลว่าบุตร 2 คนของตำรวจ สภ.แมริม ป่วยเป็นโควิด 19 ว่า ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในเขต อ.แมริม ขอให้รับฟังข้อมูลข่าวสารจาก สธ.และจังหวัด อย่าเชื่อข้อมูลที่ส่งต่อโดยไม่มีแหล่งที่มาที่ได้รับการยืนยัน

5.ปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ)

-พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ เชิญ ผอ.สำนักอนามัย กทม. เข้าให้ความเห็นเพิ่มเติมคดีปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูม และหลังจากการกักตัวแล้ว อาจมีการเชิญตัวดีเจมะตูมมาสอบปากคำ อย่างไรก็ตาม ต้องดูพยานหลักฐาน และคำให้การของเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, business today)

-ดีเจมะตูม โฉมผ่านไอจีว่า หลังรักษาตัวที่รพ. 15 วัน อาการแทรกซ้อนไม่มี สุขภาพแข็งแรงดี ผลเอ็กซเรย์ปอดปกติ ตรวจเลือดพบซากเชื้อที่เหลืออยู่สามารถออกไปกักตัวข้างนอกได้แต่ขออยู่รพ.ต่อ ยอมรับดื่มเหล้าในห้องของโรงแรมจริงและขอโทษ

6.การจัดหาวัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, newtv, thailandplus)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์หลังปาฐกถาในงานเสวนา "พลิกสูตรวัคซีนสู้โควิด พลิกวิกฤติเศรษฐกิจไทย" ว่า การจัดหาวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้ล่าช้า ประเทศไทยวางแผนฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายในเดือน มิ.ย. โดยเป็นวัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซเอนซ์ รวมกว่า 61 ล้านโดส ครอบคลุมประชากร 50% แต่ต้องจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นๆ เพื่อมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะได้จากทุกแหล่งรวมกัน 2 ล้านโดส หากวัคซีนส่งออกจากประเทศผู้ผลิตมายังไทยเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบทันที โดยที่คนไทยทุกคนจะได้รับวัคซีนฟรี และแม้จะได้รับวัคซีนแล้วก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการ สธ.อย่างเคร่งครัด และอย่านำเรื่องวัคซีนมาปะปนกับการเมือง

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, สยามกีฬา) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, workpointtoday)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผู้แทนบ.จอห์นสัน & จอห์นสัน มานำเสนอวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนกับ อย. โดยแจ้งว่าบริษัทมีนโยบายผลิตวัคซีนเพื่อช่วยรัฐบาลทุกประเทศควบคุมการระบาด จึงจะจำหน่ายราคาทุน และไม่มียาขาย วัคซีนเชิงพาณิชย์ให้ภาคเอกชน แต่ขณะนี้กระบวนการขึ้นทะเบียนยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าหากรัฐบาลไทยสั่งซื้อจะส่งวัคซีนได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โดยส.ขอให้บริษัทส่งข้อเสนอ ราคา และระยะเวลาจัดส่งอย่างเป็นทางการมาเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

สื่อที่นำเสนอ: นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ระบุว่า สธ.ได้เตรียมจัดหาวัคซีนตั้งแต่ปี 2563 วางเป้าหมายไว้ 63 ล้านโดส ขณะที่แผนวัคซีนโควิด 19 ของไทย จะแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 3 ระยะ **ระยะที่ 1** เน้น 4 กลุ่มแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน, บุคคลที่มีโรคประจำตัว, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย **ระยะที่ 2** บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่นอกเหนือจากด่านหน้า, เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อโควิด 19, ผู้ประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก เช่น เจ้าหน้าที่บริการสาธารณะ เจ้าหน้าที่โรงแรม มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่แหล่งท่องเที่ยว และผู้ที่มีโอกาสสัมผัสผู้เดินทางระหว่างประเทศ **ระยะที่ 3** เมื่อมีวัคซีนเพียงพอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากรและฟื้นฟูให้ประเทศกลับมาสู่ภาวะปกติ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ประชาชนทั่วไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า สธ.ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีปลัด สธ. เป็นประธาน จะวางแผนการกระจายวัคซีน รวมถึงยุทธศาสตร์ในการจัดสรรวัคซีน ส่วนสถาบันฯ มีหน้าที่จัดหา กรมควบคุมโรคและสธ. มีหน่วยงานทำหน้าที่กระจายตามยุทธศาสตร์ และมีคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านเข้ามาให้ข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการ นอกจากนี้ ยังมีคกก.โรคติดต่อแห่งชาติดูแลในเรื่องวิชาการด้วย ทั้งนี้ การบริหารวัคซีนในภาวะที่มีจำกัดต้องดูตามสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ผลศึกษาวิจัยซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคาร ระบุว่า วัคซีนโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกา/ม.ออกซ์ฟอร์ด ไม่ใช่แค่ป้องกันผู้ได้รับวัคซีนจากการติดเชื้อโควิด 19 แต่จะช่วยชะลอไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไปได้อีกด้วย รวมทั้งฉีดโดสแรกจะปกป้องนานถึง 3 เดือน

7.คำสั่งห้ามชุมนุม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, tnthailand

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่ 3 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า

-พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เปิดแถลงการณ์การออกประกาศห้ามการชุมนุมฯ ฉบับที่ 3 ว่า เจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย ห้ามไม่ให้มีการมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ห้ามชุมนุม บ่อนการพนัน หรือทำกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันในทุกพื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข ขณะเดียวกัน ยังเข้มงวดการเข้าและออกในพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ สมุทรสาคร ส่วน กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มมั่วสุม ชุมนุม ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด หากพบจะแจ้งผู้ว่าฯ ดำเนินการขั้นเด็ดขาด ส่วนพื้นที่ชายแดนได้เข้มงวดเรื่องการลาดตระเวนเพื่อสกัดกั้นแรงงานที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, บ้านเมือง, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, 77ข่าวเด็ด, กรมประชาสัมพันธ์, posttoday, xinhuathai, Infoquest, js.100, bangkokbiznews, newtv, positioningmag, Nationtv, kaohoon)

-WHO โครงการโคแวกซ์จะส่งวัคซีนโควิดช่วยประเทศยากไร้ 337 ล้านโดส ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 เริ่มปลายก.พ.นี้ โดยอินเดียจะได้มากที่สุด 97.2 ล้านโดส... **ฟิลิปปินส์** เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จากโครงการโคแวกซ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์... **โคลัมเบีย** อนุมัติใช้วัคซีนจากบ.ซิโนแวค ของจีนในกรณีฉุกเฉินแล้ว... **ออสเตรเลีย** สั่งให้นักเทนนิสและเจ้าหน้าที่กว่า 500 คน กักตัวในห้องพักที่นครเมลเบิร์น ขณะที่ทางการประกาศใช้มาตรการเข้มงวดอีกครั้ง หลังพบพนักงานของโรงแรมที่เข้าพักมีผลตรวจโควิดเป็นบวก.... **อิหร่าน** ประกาศจะรับวัคซีนของ บ.แอสตราเซนเนกา ผ่านโครงการโคแวกซ์เดือน ก.พ. ... **เกาหลีใต้** นายกฯ สั่งปรับปรุงแนวปฏิบัติเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้น... **จีน** กำลังจัดสรรวัคซีน 10 ล้านโดสให้โครงการโคแวกซ์ ตามคำร้องขอจาก WHO... **เวียดนาม** พบผู้ป่วยในท้องถิ่นเพิ่ม 37 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,948 ราย เสียชีวิต 35 ราย... **มาเลเซีย** กำหนดแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ประชาชน 3 กลุ่ม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2565 ครอบคลุมประชาชนอย่างน้อย 80%... **ฝรั่งเศส** เชื่อกันว่าพลเมืองฝรั่งเศสทุกคนจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ก่อนสิ้นฤดูร้อนปีนี้... **แคนาดา** เตรียมผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ภายในประเทศ ช่วงปลายปีนี้.. **กัมพูชา** อนุมัติการใช้วัคซีนโควิด 19 ของบ.ซิโนฟาร์มของจีนเป็นกรณีฉุกเฉิน... **อังกฤษ** ติดเชื้อวันเดียวกว่า 20,000 ราย รวมกว่า 3.8 ล้านราย นักวิจัยอังกฤษจะเริ่มทดลองการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สองชนิด เข็มแรกเป็นวัคซีนของไฟเซอร์ ตามด้วยของแอสตราเซนเนกา ห่างกันเป็นเวลา 4 และ 12 สัปดาห์ เพื่อหาข้อมูลสำหรับกระจายวัคซีนทั่วโลกได้อย่างเหมาะสม คาดว่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้นในเดือน มิ.ย. ... **สวีเดน** จะลดการสั่งซื้อวัคซีนจากแอสตราเซนเนกา 5.3 ล้าน

ประเด็นข่าว

โดส เนื่องจากต้องการรอผลการทดลองเชิงคลินิกในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ที่มีอาสาสมัครเข้าร่วมหลายหมื่นคน หลังผลการทดลองเชิงคลินิกก่อนหน้านี้มีข้อมูลไม่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพในผู้สูงอายุ

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 105,391,228 ราย ผู้เสียชีวิต 2,292,475 ราย และรักษาหาย 77,083,207 ราย ไทยอยู่ในอันดับที่ 115 ของโลก

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

แต่งตั้งกรรมการแพทยสภา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ.2564-2566 ที่เป็นการประชุมครั้งแรก ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะผู้บริหารแพทยสภาชุดใหม่ ประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา, ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภา คนที่หนึ่ง รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธ์ อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง, พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา, รศ.นพ.วิสูตร พงษ์ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการแพทยสภา และ นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ เภรณุกแพทยสภา

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thestandard)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ฝุ่น PM 2.5 ในกทม.และปริมณฑล ที่มีค่าเกินมาตรฐานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้ที่ได้รับฝุ่น PM 2.5 มักมีอาการไอเรื้อรัง ระคายเคืองตา คัดจมูก แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ผิวหนังเป็นตุ่มหรือผื่นนูนแดง หากสูดดมในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานาน จะอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง ทั้งโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ หากผู้ที่ตั้งครุภัณฑ์สูดดมฝุ่น PM 2.5 เป็นเวลานาน จะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์อีกด้วย แนะนำสวมหน้ากาก N95 หากไม่มีให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น หลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้านเมื่ออากาศปิด ไม่มีลมพัดผ่าน ปลุกต้นไม้ที่ช่วยกรองอากาศและดูดสารพิษ หมั่นดื่มน้ำสะอาด ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว อาบน้ำชำระร่างกายทันทีเมื่อออกไปทำธุระนอกบ้าน ทำความสะอาดบ้านบ่อยๆ เพื่อลดการสะสมของฝุ่น หากพบอาการผิดปกติของร่างกายให้รีบมาพบแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนในกทม.และปริมณฑล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ และหญิงตั้งครรภ์ ควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรตรวจสอบค่าฝุ่นจากแอปฯ Air4Thai เพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันตนเองอย่างเหมาะสม

น้ำประปาเค็ม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, อินโฟเควสท์, ผจก., สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thestandard, newtv, thaipbs, mcot, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ช่วงน้ำทะเลหนุนเสี่ยงน้ำประปาเค็ม แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเพิ่มความระวังในการดื่มน้ำ สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่รับบริการฟอกไตที่รพ.ไม่ต้องกังวล เพราะรพ.ทุกแห่งมีระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

โรคมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., thailandplus)

-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำหลักการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งแบบบูรณาการด้วยการแพทย์แผนไทย ตามหลัก “ธรรมานามัย” ประกอบด้วย 1.กายานามัย ดูแลร่างกายให้แข็งแรง เน้นเมนูอาหารพื้นบ้าน นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายตามความเหมาะสม 2.จิตตานามัย ดูแลด้านจิตใจของผู้ป่วย ด้วยกิจกรรมบำบัดต่าง ๆ ได้แก่ สมาธิบำบัด, สวดมนต์บำบัด, ศิลปะบำบัด, ดนตรีบำบัด, หัวเราะบำบัด ช่วยให้อารมณ์สงบ ปราศจากความเครียด ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 3.ชีวิตานามัย ดูแลการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบสุจริต ตามบริบทของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เช่น ประกอบอาชีพที่ดีและการปรับสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การปลูกต้นไม้ ดูแลความสะอาดของบ้านเรือน และจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, แนวหน้า, inn, International Press Release, thailandplus)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC) กำหนดให้วันที่ 4 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก รมรณรงค์ให้ทั่วโลกร่วมมือต่อสู้กับโรคมะเร็ง เพื่อลดความเจ็บป่วยและลดการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ในปีนี้ มีประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ “I am and I will รู้สู้ภัยมะเร็ง” โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. จะแถลงเรื่องในวันมะเร็งโลก รวมทั้งจะจัดเวทีเสวนาวิชาการ “รู้สู้ภัยมะเร็ง” โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในรูปแบบ virtual event ถ่ายทอดทาง Facebook Live สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันที่ 4 ก.พ. 2564 นอกจากนี้ จะเปิดใช้งานเว็บไซต์ All about Cancer เป็นแหล่งสืบค้นอาการสำคัญของโรคมะเร็งจาก 7 กลุ่มสัญญาณอันตราย ความรู้โรคมะเร็ง และงานวิจัยต่างๆ ได้ที่ <http://allaboutcancer.nci.go.th>

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., คมชัดลึก, mcot, thailandplus, tnn, inn, newtv, workpointtoday, js100, mthai)

- ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับ บก. ปคบ. แฉลงผลการทำลายแหล่งผลิตและจำหน่ายครีมเถื่อนรายใหญ่ในฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ยึดของกลางเป็นครีมสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย 523 ถุง ครีมกระปุกฝาแดง 1,989 กระปุก วิตามินซี 30 หลอด ครีมรอบบรรจุ 80 กิโลกรัม และอุปกรณ์การผลิต รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.เครื่องสำอางฯ ฐานผลิต/ขายเครื่องสำอางไม่ได้จัดแจ้ง และไม่มีฉลาก และหากตรวจพบสารห้ามใช้จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากสอบสวนรวบรวมพบเป็นการกระทำความผิดฐานใดก็จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายต่อไป

โฆษณาฉ้อโกง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก., คมชัดลึก ข่าวสด, ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, thaipbs, springnews, nationtv)

- ศาลแขวงนนทบุรี พิพากษาจำคุก ยี่งยง ยอดบัวงาม 2 ปี ปรับ 50,000 บาท คดีโฆษณาฉ้อโกงอวดสรรพคุณเกินจริง รับประทานพลัดโทษเหลือจำคุก 1 ปี ปรับ 25,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษ 1 ปี ด้าน ตำรวจ บก.ปคบ. เผย ยี่งยงเตรียมเข้าพบรับทราบข้อหาผิดพ.ร.บ.อาหาร โฆษณาฉ้อโกง อีกคดี 8 ก.พ.นี้ ขณะที่ น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ พิธีกรสาว โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง ตำรวจออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ให้มาพบในวันที่ 9 ก.พ. แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อ หากไม่มาตามนัดจะพิจารณาออกหมายจับต่อไป

กฎหมายทำแท้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, inn, sanook)

- นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมฯ คณบดีทักท้วงรัฐธรรมนูญไทย นำ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข สูตินรีแพทย์ พญ.สุพรรณิ คุณแสง สูตินรีแพทย์ และ พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา อดีตกุมารแพทย์ กรรมการแพทย์สภา ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแก้กม.ทำแท้ง ว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดการทำแท้งโดยอิสระ เหมือนยืมมือแพทย์ฆ่าคนโดยไม่มีผิด เป็นการเปิดทางให้เยาวชนเป็นเหยื่อของกฎหมาย อยากให้ทบทวนให้การทำแท้งเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล มีจริยธรรม มโนธรรม และประกอบารตัดสินใจของแพทย์

รางวัล Nelson Mandela Award for Health Promotion

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1

- คณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศผลรางวัล Nelson Mandela Award for Health Promotion 2021 ให้แก่ สสส. ในฐานะองค์กรที่มีผลงานสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ มีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี ดร.สุปรีดา อุดยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การได้รับการยอมรับในระดับโลกครั้งนี้ เป็นความภูมิใจขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รางวัลที่ได้รับคือหมุดหมายสำคัญของความสำเร็จของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพทุกคน โดยมีภาคียุทธศาสตร์ สำคัญคือ สธ. ที่เสนอชื่อ สสส. เข้าร่วมคัดเลือกต่อองค์การอนามัยโลกจนได้รับรางวัล